



ที่ ลต (นม) ๐๐๐๓/ว ๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจำจังหวัดนครราชสีมา  
๕๕๕ หมู่ ๑๕ ตำบลจอหอ  
อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ  
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๓๔ แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น  
๒. สำเนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ  
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๘ แผ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศผู้อำนวยการการ  
เลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาแล้ว

เพื่อให้การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง  
ครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ ในกรณีนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดปิดประกาศคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และ  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ดังกล่าวไว้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัคร  
และประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๗๓๐ ต่อ ๑๑๑๒